

ซีเอ เทคโนโลยีเป็นผู้นำตลาดโซลูชัน DCIM จัดการดาต้าเซ็นเตอร์

ได้รับการจัดอันดับโดดเด่นด้านวิสัยทัศน์ ชีตความสามารถใช้งาน รองรับความต้องการลูกค้าในปัจจุบัน และอนาคต

ซีเอ เทคโนโลยี เผยได้รับการจัดลำดับโดยบริษัทวิจัยชั้นนำ การ์ดเนอร์ ให้เป็นผู้นำในด้านโปรแกรมทูลบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ในรายงานการศึกษาที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Magic Quadrant for Data Center Infrastructure Management Tools” พร้อมชี้ว่า “บริษัทต่างๆ ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดอันดับครั้งนี้ได้มีฟังก์ชันการใช้งาน และชีตความสามารถต่างๆ อย่างกว้างขวางครอบคลุม”

ระบบโซลูชันที่ได้รับการประเมินผลสมรรถนะการใช้งานในการศึกษารั้งนี้ คือ CA Data Center Infrastructure Management (DCIM) ซึ่งเป็น โซลูชันแบบรวมศูนย์ในการมอนิเตอร์ติดตามการใช้พลังงาน ระบบการทำความเย็นและตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ และในระบบไอทีรวมทั้งบริหารจัดการการใช้พื้นที่ว่างและอายุการใช้งานของระบบ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์

ในรายงานฉบับนี้บริษัทการ์ดเนอร์ได้ย้ำว่า บริษัทต่างๆ ที่ได้รับการจัดอันดับนำต่างก็แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าและการบริหารจัดการที่ตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการในปัจจุบันของลูกค้า รวมทั้งยังได้รับฟีดแบคในเชิงบวกในการใช้งานระบบDCIM ขนาดใหญ่ ที่ซับซ้อน รวมทั้งพิจารณาเซอร์วิสต่างๆและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

“ยุคที่ทุกวันนี้มีการใช้แอปพ์มากมาย บริษัทต่างๆถูกบีบให้ต้องเปิดตัวแอปพ์หรือเซอร์วิสต่างๆ ปอยคั้งขึ้นและรวดเร็ว ไวขึ้นกว่าที่เคยเป็น ซึ่งเรื่องนี้ไปสร้างแรงกดดันให้กับฝ่ายไอทีและระบบที่มีอยู่ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะนำเสนอบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และพร้อมปรับเปลี่ยนตามความต้องการเสมอ” สตีเฟน ไมลส์ รองประธานฝ่ายบริหารจัดการเอนเทอร์ไพรซ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัทซีเอ เทคโนโลยี กล่าว

“เราเชื่อว่าการยอมรับจากบริษัทการ์ดเนอร์ให้ ซีเอ เทคโนโลยีเป็นผู้นำครั้งนี้คือ เครื่อง ยืนยัน ความมุ่งมั่นของเรา ในการช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจเพื่อให้สามารถ ลดค่าใช้จ่ายและนำเสนอบริการเซอร์วิสที่แตกต่างที่เหนือกว่าซึ่ง จะนำไปสู่รายรับที่เพิ่มขึ้นตามมาในที่สุด”

นอกจากนี้ทางการ์ดเนอร์ได้ระบุไว้ในรายการด้วยว่า “ผู้จัดการดาต้าเซ็นเตอร์ และผู้จัดการอาคารสถานที่ๆเกี่ยวข้อง ทุกคน รวมทั้งผู้นำที่มีอำนาจตัดสินใจในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงานที่มีศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ใช้งานใน ขนาดพอสมควร น่าจะพิจารณาลงทุนในด้านโซลูชันDCIM ได้แล้ว”

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและ รักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ องค์การต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับ เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไป จนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com